

รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ครั้งที่ ๒๐๗- ๑๓/๒๕๖๔
วันพฤหัสบดี ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

ผู้มาประชุม

๑	ศาสตราจารย์กิตติคุณเปี่ยมศักดิ์ เมนะเสวต	นายกสภามหาวิทยาลัย	ประธาน
๒	ศาสตราจารย์กิตติคุณเอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	
๓	ศาสตราจารย์อุทัยรัตน์ ณ นคร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๔	ศาสตราจารย์สำเร็จ จักรใจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๕	ศาสตราจารย์อลงกลด แทนอมทอง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๖	รองศาสตราจารย์ไพบุลย์ ธรรมรัตน์วาลิก	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๗	นายชุมพล เทียงธรรม	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๘	นายนิพนธ์ ภิญโญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๙	นายพนัญญ์ หุตะเจริญ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๐	นายสาธิต พุทธชัยยงค์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๑	นายชยานนท์ กฤตยาเขวง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๒	นายธำรงค์ เจริญกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๓	นายสลิล โตทับเที่ยง	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๔	นายอภิวัฒน์ เศรษฐรักษ์	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๕	นายสมัชชา โพธิ์ถาวร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	
๑๖	ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีณรส	กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี มทร.ศรีวิชัย	
๑๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ ลักษณะกิจ	กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประธานสภาคณาจารย์ฯ	
๑๘	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด ชัยเพชร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตนครศรีธรรมราช)	
๑๙	ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมนั	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง)	
๒๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดร นามเสน	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (รองอธิการบดี)	
๒๑	รองศาสตราจารย์จรูญ เจริญเนตรกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์)	

๒๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุธรรม ชุมพร้อมญาติ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
๒๓	อาจารย์ภาณุมาศ สุขบางคำ	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร (ผู้อำนวยการวิทยาลัยรัตภูมิ)
๒๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญฤทธิ์ โอมณี	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๕	อาจารย์ประทีป ทิพย์ประชา	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชากุฎิยา ฉลาด	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๗	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ อาจชมภู	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๘	อาจารย์ชูเกียรติ ชูสกุล	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๒๙	อาจารย์คมสัน นันทสุนทร	กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ฯ
๓๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกกลิ่น	เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓๑	นางตรุณี ลีนิน	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
๓๒	นางสฤณธรณ์ หมัดหมั่น	ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ไม่มาประชุม -

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญหทัย ใจเปี่ยม	รองอธิการบดี
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์ สงรักษ์	รองอธิการบดี
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงศ์ สังขวาสี	รองอธิการบดี
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชค จันทร์ย่อง	รองอธิการบดี
๕	นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณณะ	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๖	นางสาวนิภาวรรณ นิมดวง	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๗	นางสาวศิริวรรณ ทิพรัตน์	เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
๘	นายภควัตต์ จันทร์รัมย์	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๙	นายเชาว์ขจร ตรงจิต	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๐	นายเฉลิมพล นกน้อย	นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
๑๑	นายสิทธิพงศ์ ธรรมโชติตั้ง	ช่างเทคนิค
๑๒	นายฟูเกียรติ อมรทรัพย์	ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษา

ผู้เข้าร่วมชี้แจง

๑	นางนุจรี โปฏกรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน
---	--------------------	---------------------------------

ผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์

๑	อาจารย์สมยศ ศรีเพิ่ม	ผู้ช่วยอธิการบดี
๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิญญา วณิชพันธ์	คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
๓	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยนันท์ ปัญญาวุธโส	คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
๔	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์	คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
๕	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐนีภรณ์ น้อยเสงี่ยม	คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
๖	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ธีระวิทย์ จันทร์ทิพย์	คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
๗	อาจารย์สุภาพร ไชยรัตน์	คณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
๘	อาจารย์นุชลี ทิพย์มณฑา	คณบดีคณะศิลปศาสตร์
๙	อาจารย์ทวีศักดิ์ ศรีภูงา	ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และการจัดการ
๑๐	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฟ้าพิไล ทวีสินโสภาก	ผู้อำนวยการวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
๑๑	อาจารย์สถาพร ขุนเพชร	ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
๑๒	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีระศักดิ์ เพ็ชรเจริญ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
๑๓	อาจารย์กิตติศักดิ์ วัฒนกุล	ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑๔	สัตวแพทย์หญิงเมธาสุ จันทร์รอด	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
๑๕	รองศาสตราจารย์ชาติรี หอมเขียว	รองผู้อำนวยการสำนักการจัดการนวัตกรรมการ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
๑๖	นางพจนีย์ หมวดศรี	นักวิชาการศึกษา สังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

เมื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมาครบองค์ประชุม ประธานได้เปิดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๐๗ - ๑๓/๒๕๖๔ โดยดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้ง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19)

ประธานได้มอบหมายให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่มีแนวโน้มยืดเยื้อเนื่องจากไวรัสได้กลายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรเร่งให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ควรรับวัคซีนโดยเร็ว และเร่งรับให้ครบโดส เพื่อลดความรุนแรง และมหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาการที่จะรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๒. เรื่องที่อธิการบดีแจ้ง

๑.๒.๑ รายงานสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เดือนธันวาคม ๒๕๖๔

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ เปิด VTR ประมวลข่าวและกิจกรรมของมหาวิทยาลัยฯ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ทางด้านการศึกษา ด้านการสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีกิจกรรมดังต่อไปนี้

- เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดย ศาสตราจารย์สุวัจน์ ธีรสุ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ โดยมี โดยมี นายปรีชา เวชศาสตร์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

- เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนู่น้อย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้ส่งตัวแทนนักศึกษา เป็นตัวแทนของคณะฯ เข้าร่วม International Online Seminar and Training Program on Advanced Research in Agriculture, Forestry and Marine Science at Kochi University-Thinking about innovation in primary industries through data science technology (supported by JST: Sakura Science Program) โดย Kochi University ประเทศญี่ปุ่น

- ระหว่าง วันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนู่น้อย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และคณาจารย์ ได้เข้าร่วมสัมมนาและนำเสนอบูรณแนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผ่านแพลตฟอร์มประชุมออนไลน์ SpatialChat ในงานสัมมนา “3rd ASEAN - Japan Meeting Point of Collaboration by Stakeholders and Researchers for Reducing Environmental Problems in ASEAN Countries” โดย ASEAN-Japan Network for Transdisciplinary Research and Practice for Reducing Environmental Problems (TRPNP) ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าภาพ โดยมีมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัยทั้งในประเทศไทยและต่างชาติดรวม ๑๒ แห่ง และบริษัทเอกชน ๔ แห่ง เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

- เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ อาจารย์วิจิตร ฝินรับ อาจารย์ประจำสาขาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและอุตสาหกรรมอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้รับเชิญเป็น Invited Speaker จาก ASEAN FISHERIES EDUCATION NETWORK (ASEAN-FEN) เรื่อง Blue Swimming Crab Bank Project : A Solution for Coastal Economic Driver ในการประชุม ASEAN-FEN Webinar 2021: Platform for knowledge sharing on the novel and innovative findings related to fisheries and aquaculture โดย Faculty of Fisheries and Food Science & Institute of Marine Biotechnology, Universiti Malaysia Terengganu ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพ ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ ทองหนู่น้อย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เข้าร่วมรับฟังสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

- ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กว่า ๔ รางวัล ในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๔ (Thailand Research Expo 2021)” โดยมี ศาสตราจารย์กิตติคุณ เปี่ยมศักดิ์ เมนะเศวต นายกษภามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เยี่ยมชม นิทรรศการและร่วมแสดงความยินดี กับนักศึกษา โดยประกอบด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลเหรียญทองนวัตกรรมสายอุดมศึกษาระดับดีมาก ในกิจกรรมไทยประเพณีสร้างสรรค์ ชุด “ภาพสะท้อนปรีชาธรรมกาย นคร” รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ระดับดีเด่น และรางวัลเหรียญเงิน การประกวดนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา กลุ่มด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model ผลงานเครื่องนำคีน แอลกอฮอล์จากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช้รังสีอาทิตย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรม

ระดับปริญญาตรี ระดับดี และรางวัลเหรียญทอง การประกวดนวัตกรรมระดับอุดมศึกษากลุ่มด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (ระดับปริญญาตรี) ผลงานหุ่นยนต์พ่นยาฆ่าเชื้อในอาคาร และรางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการนวัตกรรมระดับปริญญาตรี ระดับดีมาก และรางวัลเหรียญทองแดง การประกวดนวัตกรรมระดับอุดมศึกษา กลุ่มด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ระดับปริญญาตรี) ผลงานหุ่นยนต์ดับเพลิงขั้นต้นควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ต และนอกจากนั้น มหาวิทยาลัยฯ ยังได้รับรางวัล Silver Award จากผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของเกษตรกรผู้เลี้ยงปูขาวจากคณะเกษตรศาสตร์ และรางวัลการประกวด “ธนาคารปูม้าชุมชน” เพื่อความยั่งยืน และฟื้นฟูปูม้าคืนสู่ทะเลไทย โดยได้รับรางวัลชมเชย ธนาคารปูม้าบ้านหยงสตาร์ จังหวัดตรัง และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ธนาคารปูม้าบ้านนาชุมเห็ด จังหวัดตรัง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษา และคณะทำงานด้านการวิจัย พร้อมผลักดันไปสู่การพัฒนาชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งต่อไป

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ณปภัช ช่วยชูหนู อาจารย์ประจำคณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล Silver Award ผลงาน เรื่องนวัตกรรมตู้ฟักไข่โอโอทีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตไก่ดำเขาหลัก จังหวัดตรัง และ อาจารย์สุพิชชา ชูเสียงแจ้ว อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้รับรางวัล Bronze Award จากผลงาน เรื่อง นวัตกรรมการเลี้ยงหอยนางรมแบบความหนาแน่นสูง ในงานมหกรรมงานวิจัยและวันนักประดิษฐ์ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๔ (Regional Research Expo and Inventor's Day ๒๐๒๑) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายในพื้นที่อำเภอขนอม โรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming บนเนื้อที่ประมาณ ๑๐ ไร่ ภายในวิทยาลัยฯ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะปลูกผักผักไฮโดรโปนิคส์ โดยเป้าหมายของความร่วมมือ เพื่อร่วมกันพัฒนาการเกษตรให้เป็นเกษตรกรรมสมัยใหม่ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการบริหารจัดการแบบระบบ IoT

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในเรื่องของธนาคารปูม้า และการเลี้ยงปูขาว เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ซึ่งในอนาคต มหาวิทยาลัยฯ อาจจะส่งเสริมเรื่องของการเลี้ยงปู ให้เป็นอาชีพสำรองสำหรับชุมชน

๒. เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯ มีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติเป็นจำนวนมากที่เป็นชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยฯ ฉะนั้นการประชาสัมพันธ์จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรมีแนวทางในการที่จะประชาสัมพันธ์สู่ระดับชาติ โดยเฉพาะระดับภูมิภาค ระดับประชาชน เมื่อมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ จะเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาเข้ามาศึกษาต่อยด้วย

๓. การประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการเผยแพร่ผลงานต่าง ๆ ควรมีการทำสคริปต์ในแต่ละเรื่อง แต่ละรางวัลที่ได้รับ มีการสร้างเรื่องราวให้เห็นความเป็นมาต่อเนื่องจนถึงการได้รับรางวัล และควรมีการสนับสนุนการให้รางวัลด้วย เช่น รางวัลการเพาะพันธุ์ปูม้าได้ดีที่สุด เป็นต้น เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ชุมชนได้มีการแข่งขันกัน โดยอาจจะให้รางวัลหลาย ๆ รางวัลตามลำดับ และยังเป็นกิจกรรมที่ได้ร่วมมือกับชุมชน

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๒.๒ รายงานสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยฯ การฉีดวัคซีนให้กับบุคลากรและนักศึกษา และการดำเนินการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ของมหาวิทยาลัยฯ ในเดือนธันวาคม มีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด ๑๕๓ ราย โดยมีผู้ติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดสงขลา ๑๐๕ ราย พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ๑๘ ราย และพื้นที่จังหวัดตรัง ๓๐ ราย เป็นนักศึกษา ๑๒๓ ราย และบุคลากร ๓๐ ราย โดยในเดือนธันวาคม พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น จำนวน ๑๙ ราย เป็นนักศึกษา ๑๕ ราย และบุคลากร ๔ ราย ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลง และสถานการณ์ดีขึ้นตามลำดับ โดยจังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดตรัง ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับของประเทศแล้ว

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ยังได้กล่าวถึง ความก้าวหน้าเรื่องการรับวัคซีนของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยจากการสำรวจข้อมูลของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบว่าการรับวัคซีนของนักศึกษา ซึ่งจำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำนวน ๑๔,๗๖๕ ราย ได้รับวัคซีนแล้ว ๑๔,๐๓๓ ราย โดยพื้นที่สงขลา นักศึกษาได้รับวัคซีนเพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๔.๓๓ พื้นที่นครศรีธรรมราช เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๗.๐๙ และพื้นที่ตรัง เพิ่มขึ้นร้อยละ ๙๔.๙๑ คิดเป็นสัดส่วนนักศึกษาที่ได้รับวัคซีนทั้งสิ้นร้อยละ ๙๕.๒๔ จากเดิมเมื่อเดือนพฤศจิกายน ร้อยละ ๔๐.๔๖ โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สำรวจโดยการออกแบบฟอร์มให้นักศึกษารอรายละเอียดในเรื่องของการรับวัคซีน ก่อนที่จะเข้าไปดูผลการเรียน ซึ่งเป็นตัวเลขที่เพิ่มขึ้น สามารถเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ได้ และสามารถดำเนินการได้ตามเงื่อนไขของจังหวัด ทั้งนี้ ในส่วนของบุคลากร จากการสำรวจข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ พบว่าการรับวัคซีนของบุคลากร ซึ่งมีทั้งหมด จำนวน ๑,๘๔๘ ราย ได้รับวัคซีนแล้ว ๑,๖๐๐ ราย คิดเป็นสัดส่วนบุคลากรที่ได้รับวัคซีนทั้งสิ้นร้อยละ ๘๖.๕๘ จากเดิมเมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมาร้อยละ ๘๑.๓๙ ซึ่งในเรื่องของวัคซีน นายสกล โททับเที่ยง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ประสานกับผู้ตรวจราชการ กระทรวงสาธารณสุข ให้นักศึกษาสามารถที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนในแต่ละพื้นที่ โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาที่อยู่ในแต่ละพื้นที่ สามารถที่จะ Walk in เข้ารับการฉีดวัคซีนได้เลย ซึ่งค่อนข้างได้ผลเป็นอย่างมาก และจากผลของสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนี้ มหาวิทยาลัยฯ จะวางแผนในการเตรียมเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site โดยจะมีการหารือกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เพื่อวางแผนในเรื่องดังกล่าว ซึ่งต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเปิดการเรียนการสอนของจังหวัด โดยเงื่อนไขที่สำคัญ คือ นักศึกษาจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของนักศึกษาทั้งหมดที่เข้ามาในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์แล้ว โดยคาดว่าจะเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งครบกำหนดการประกาศให้จัดการเรียนการสอนเป็นรูปแบบออนไลน์ ของภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ซึ่งกำหนดไว้ ๒ เดือน อย่างไรก็ตามการจะดำเนินการเช่นได้นั้น จะต้องพิจารณาอีกครั้ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ (COVID-19) มีแนวโน้มยืดเยื้อ เนื่องจากไวรัสได้กลายพันธุ์ เป็นสายพันธุ์โอมิครอน (Omicron) รวมทั้งเรื่องของเทศกาลปีใหม่ ที่จะมีการเคลื่อนย้ายคน ซึ่งจะต้องติดตามตัวเลขเหล่านี้ว่ามีสถานการณ์เช่นใดบ้าง รวมถึงดูข้อมูลจากผลของการเปิดเรียนของโรงเรียนระดับมัธยม ซึ่งจะเปิดแบบ On-site ในเดือนมกราคม ๒๕๖๕ เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าหากมหาวิทยาลัยฯ จะเปิดการเรียนการสอนแบบ On-site โดยกำหนดจำนวนของผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัยฯ ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของจำนวนผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรการของจังหวัด จะเป็นไปได้หรือไม่ รวมถึงดำเนินการตามขั้นตอนฯ และการปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดของพื้นที่ตั้งของวิทยาเขตอย่างเคร่งครัด

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๓ เรื่องที่เลขานุการแจ้ง

ศาลปกครองได้มีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การ ในคดีหมายเลขดำ ที่ บ.๖๖/๒๕๖๔

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้แจ้งให้ที่ประชุม ฯ ทราบว่า ตามที่ นางสาวขวัญชีวา หงษ์สตาร์ ได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครอง โดยมีผู้ถูกฟ้องคดี คือ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ทั้งนี้ ศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ โดยศาลปกครองสงขลาได้มีคำสั่งเรียกให้ทำคำให้การพร้อมเอกสารหลักฐาน ซึ่งขณะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ได้มอบหมายให้นิติกรร่างคำแก้ต่าง เพื่อส่งไปยังศาลปกครองสงขลาต่อไป

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๑.๔ เรื่องที่กรรมการสภามหาวิทยาลัยแจ้ง

นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แจ้ง

นายชุมพล เทียงธรรม กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุม ฯ ทราบว่า ในต้นเดือนมกราคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี และคณะผู้บริหาร จะเดินทางมายังพื้นที่ภาคใต้เพื่อเยี่ยมเยียนและเป็นการพบปะแลกเปลี่ยน โดยจะเริ่มเดินทางในวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕ โดยจะเริ่มจากมาดู่พื้นที่ของตน ณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทำเรื่องเกษตร และมีแหล่งประมงน้ำจืด และบริเวณใกล้ๆ กัน จะมีศูนย์การเรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำฟาร์มนกนางแอ่นกินรัง สถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จากนั้นจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดชุมพร เพื่อไปเยี่ยมเยียนสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ และเดินทางมายังจังหวัดสงขลา จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบี่ โดยรายละเอียดในการเดินทางจะแจ้งให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทราบต่อไป

ทั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบว่า ได้มีการประสานกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการเตรียมความพร้อมการต้อนรับคณะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในส่วนของจังหวัดสงขลา และจังหวัดตรัง

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุม

เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๐๖ - ๑๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ ๒๐๖ - ๑๒/๒๕๖๔ วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนๆ

๓.๒ แผนการดำเนินการทำประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.

ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๕-๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว ตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยก่อนไปทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการปรับแก้ร่างพระราชบัญญัติฯ ตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินการทำประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. สร้างการรับรู้ ก่อนการทำประชาพิจารณ์ เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาและทำความเข้าใจในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ เข้าใจขั้นตอนกระบวนการในการดำเนินการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ และศึกษาเนื้อหาในร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม ๒๕๖๔ ผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

(๑) หนังสือแจ้งเวียนเพื่อประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. แจ้งไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด

(๒) คลิป Animation จำนวน ๒ ตอน

- รู้ทันและสร้างการรับรู้ในการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
- สิ่งที่ต้องรู้เมื่อ มทร.ศรีวิชัย เปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

(๓) สื่อ Infographic เล่าเรื่องหรืออธิบายข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้ภาพในการสื่อสารให้เข้าใจง่าย

(๔) เสียงตามสายภายในมหาวิทยาลัย

(๕) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(๖) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)

(๗) ส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือ (SMS)

(๘) Line Group PR

(๙) Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(๑๐) Youtube มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

(๑๑) จอ LED

๒. ประชาพิจารณ์ จัดทำประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. โดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการออกเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Cloud Meetings) ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยแบ่งเป็น ๒ รูปแบบ ได้แก่ ๑) การรับฟังความคิดเห็นในเวทีประชาพิจารณ์ และ ๒) ร่วมแสดงความคิดเห็นในแต่ละหมวดของร่างพระราชบัญญัติฯ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Google Form ทั้งนี้ การจัดทำประชาพิจารณ์ ได้แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมรับฟังประชาพิจารณ์ โดยแบ่งออกเป็น ๙ กลุ่ม ๆ ละไม่เกิน ๒๐๐ คน แยกออกเป็น ๓ พื้นที่ ดังนี้ ๑) พื้นที่สงขลา แบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ๒) พื้นที่นครศรีธรรมราช แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม และ ๓) พื้นที่ตรัง แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม รายละเอียดดังต่อไปนี้

พื้นที่	กลุ่มที่	หน่วยงาน	จำนวน (คน)
สงขลา	กลุ่มที่ ๑	สำนักงานอธิการบดี	๒๑
		กองกลาง	๒๙
		กองคลัง	๓๕
		กองนโยบายและแผน	๒๐
		กองบริหารงานบุคคล	๑๘
		กองพัฒนานักศึกษา	๑๓
		สำนักงานตรวจสอบภายใน	๖
		สำนักงานสภามหาวิทยาลัยฯ	๔
		สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	๒๗
	รวม		๑๗๓
	กลุ่มที่ ๒	คณะบริหารธุรกิจ	๙๓
		สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	๑๔
		สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	๗
		คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	๕๙
	รวม		๑๗๓
	กลุ่มที่ ๓	คณะวิศวกรรมศาสตร์	๑๕๐
		วิทยาลัยรัตภูมิ	๔๙
	รวม		๑๙๙
	กลุ่มที่ ๔	คณะศิลปศาสตร์	๑๒๔
		คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	๕๙
รวม		๑๘๓	
รวมพื้นที่สงขลา			๗๒๘
นครศรีธรรมราช	กลุ่มที่ ๕	คณะเทคโนโลยีการจัดการ พื้นที่สี่ใหญ่	๘๑
		สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่สี่ใหญ่	๓๙
		สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช พื้นที่ทุ่งใหญ่	๔๑
		คณะอุตสาหกรรมเกษตร พื้นที่ทุ่งใหญ่	๒๖
	รวม		๑๘๗
	กลุ่มที่ ๖	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่สี่ใหญ่	๑๐๐
		คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พื้นที่ทุ่งใหญ่	๑๙
		คณะสัตวแพทยศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	๙๔
	รวม		๒๑๓
	กลุ่มที่ ๗	วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	๙๐
		คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่ทุ่งใหญ่	๔๑
		คณะเกษตรศาสตร์ พื้นที่สี่ใหญ่	๕๗
		รวม	
	รวมพื้นที่นครศรีธรรมราช		

พื้นที่	กลุ่มที่	หน่วยงาน	จำนวน (คน)	
ต้ง	กลุ่มที่ ๘	คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	๘๓	
		คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	๓๔	
		สถาบันวิจัยและพัฒนา	๙	
	รวม			๑๒๖
	กลุ่มที่ ๙	สำนักงานวิทยาเขตต้ง	๔๙	
		วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	๔๗	
		สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๔	
		รวม		
	รวมพื้นที่ต้ง			๒๓๖
	รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด			๑,๕๕๒

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะแนบคลิป Animation ในช่องทาง Line กลุ่มกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยด้วย เพื่อให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ และจะได้ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป

๒. การทำประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็น ควรจะใช้ประกาศ แนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล ในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ นำมาประกอบด้วย

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบแผนการดำเนินการทำประชาพิจารณ์ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ. ดังเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อทราบ

๔.๑ รายงานผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ความเป็นมา

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๗ (๔) ซึ่งได้กำหนดให้สภามหาวิทยาลัยฯ มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยฯ นั้น

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าวข้างต้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงได้สรุปผลการปฏิบัติงานตามมติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเห็นควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบและให้ข้อเสนอแนะ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

๔.๒ รายงานการปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ความเป็นมา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดส่งแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ไปยังสำนักงาน ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณา ประกอบกับหนังสือ ที่ อว ๐๒๒๔.๑/ว ๑๕๕๖๗ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ได้ แจ้งผลการพิจารณาแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยคณะกรรมการการ อุดมศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๖๖๔ มีมติให้มหาวิทยาลัยฯ ปรับปรุงแผนฯ ตามข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้

๑. ผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ

ข้อเสนอแนะ	แผนพัฒนา ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง (แก้ไขหน้า)
๑. ความเห็นรวม	
<p>๑.๑ ด้านธรรมาภิบาล (Governance) สถาบันอุดมศึกษาต้องมีแนวทางการส่งเสริม และพัฒนาระบบธรรมาภิบาลภายในที่เน้นความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ภารกิจและความ โปร่งใส</p> <p>๑.๒ ด้านการบริหาร สถาบันอุดมศึกษาควรมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ (System) การบริหารด้านการวิจัยควรควบคู่ด้านบริการวิชาการและด้านหลักสูตร รวมถึง การบริหารงานบุคคลที่ให้ความสำคัญต่อบุคลากรสายสนับสนุนในการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาทักษะความสามารถด้วยการ Reskill/Upskill</p> <p>๑.๓ ด้านการจัดลำดับความสำคัญในการพัฒนา (Priority) สถาบันอุดมศึกษาควร มุ่งเน้นตามทิศทางที่เป็นศักยภาพความเชี่ยวชาญ และมีแผนปฏิบัติการรายปี (Action Plan) ที่ชัดเจน</p> <p>๑.๔ ควรมีการยกระดับ (Upgrade) ความสามารถสถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะเรื่อง Eco-System และ Technology Management</p> <p>๑.๕ ในทุก Program/Project ควรมีรายละเอียด Output/Outcome/Impact ที่ สอดคล้อง และชัดเจน รวมถึงควรมี Assignment ที่ชัดเจน และควรระบุรายชื่อผู้รับผิดชอบ ในโครงการต่าง ๆ</p>	หน้า ๗๔-๗๙
๒. ความเห็นจำแนกรายสถาบัน	
<p>๒.๑ ผลการประเมินตนเองและการกำหนดยุทธศาสตร์</p> <p>๒.๑.๑ สอดคล้องกับการประเมินตนเอง โดยได้คะแนนสูงกว่ากลุ่มอื่น (Area Based and Community) กลุ่มผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพและสาขาเฉพาะ (Professional development) กลุ่มพัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) แต่ยังคงขาดการสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ๆ จากงบประมาณ แหล่งทุนภายนอก ทั้งนี้ ค่า Potential มีค่าสูงกว่าปกติ</p>	

ข้อเสนอแนะ	แผนพัฒนา ความเป็นเลิศ ฉบับปรับปรุง (แก้ไขหน้า)
<p>๒.๒ แผนการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>๒.๒.๑ สาขาเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นมีหลายสาขา และใช้งบประมาณสูงมาก</p> <p>๒.๒.๒ มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญที่มุ่งเน้นในสาขาที่มีศักยภาพความพร้อมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ทั้งพื้นที่ในเมือง พื้นที่ชายฝั่ง พื้นที่การเกษตรและการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ควรนำจุดแข็งในส่วนนี้มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพมหาวิทยาลัยในการพัฒนาหลักสูตร/โปรแกรมเฉพาะที่ใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรม เพื่อช่วยพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการของสถาบันอุดมศึกษา</p> <p>๒.๒.๓ ควรกำหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลในแต่ละด้านว่ามีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างไรเพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๒.๒.๔ มีศักยภาพพื้นฐานทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นฐานเดิมของมหาวิทยาลัยอยู่แล้ว แต่การพัฒนาดังกล่าวมีข้อจำกัดด้านงบประมาณเพื่อผลักดันตามโครงการ/กิจกรรมในแต่ละปี หากมหาวิทยาลัยสร้างความร่วมมือที่เข้มแข็งโดยการสนับสนุนภาคีเครือข่ายภาคเอกชนจะช่วยพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายได้อย่างก้าวกระโดด</p>	<p>หน้า ๔๓</p> <p>หน้า ๘๐-๘๓</p>
<p>๒.๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ และผลการประเมินภาพรวม</p> <p>๒.๓.๑ ผลกระทบยังไม่ชัดเจน</p> <p>๒.๓.๒ มีการประมาณการงบประมาณในแต่ละปีจำนวนมาก หากได้รับงบประมาณเป็นไปตามแผนฯ จะสามารถดำเนินการตามแผนฯ ได้หรือไม่ และจะได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่</p> <p>๒.๓.๓ โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยมีศักยภาพเหมาะสมที่จะจัดเข้าอยู่กลุ่ม Technology & Innovation เนื่องจากมีพื้นฐานด้านนี้อยู่แล้ว ทั้งนี้ ยังต้องพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักศึกษา ให้มีความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในสาขาที่มุ่งเน้นเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของสถานประกอบการ</p> <p>๒.๓.๔ ควรมีผลงานจดอนุสิทธิบัตรหรือสิทธิบัตร</p> <p>๒.๓.๕ จำนวน paper ใน Q๑, Q๒ สามารถทำได้จริงหรือไม่</p> <p>๒.๓.๖ ควรปรับปรุงเอกสารที่นำเสนอให้อ่านได้ง่ายขึ้น</p>	<p>หน้า ๘๘</p> <p>หน้า ๗๒-๗๙</p> <p>หน้า ๑๒</p> <p>หน้า ๗๘ และหน้า ๘๗</p>

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการการอุดมศึกษาข้างต้นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเห็นสมควรรายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบ

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์สู่ความสำเร็จ มาตรการสร้างการรับรู้แผนยุทธศาสตร์สู่บุคลากรอย่างทั่วถึง มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ที่จะทำให้อุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยฯ ได้รับทราบ เพราะเรื่องการสื่อสารภายในองค์กรเป็นเรื่องที่สำคัญ และมหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะ ๆ เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบข้อมูล ได้ทราบบทบาทที่ชัดเจน เพื่อจะได้ดำเนินการไปสู่ความสำเร็จได้ชัดเจนมากขึ้น

๒. แผนพัฒนาความเป็นเลิศ มทร.ศรีวิชัย ประจำปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ หน้า ๔๒ ภาพสาขาความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ในพื้นที่สงขลา สาขาความเชี่ยวชาญอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต หากมองถึงศักยภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวิชาการ เรื่องของบุคลากร ที่จะมาเป็นพื้นฐานในการสนับสนุน ยังมีน้อย ฉะนั้นมหาวิทยาลัยฯ ควรจะพิจารณาบทบาทว่าสาขาความเชี่ยวชาญดังกล่าวควรจะเป็นของพื้นที่ตรง หรือ นครศรีธรรมราช หรืออาจจะเป็น ๒ พื้นที่รวมกัน จะมีโอกาส มีศักยภาพ และมีความพร้อมมากกว่า แต่หากมหาวิทยาลัยฯ ต้องการที่จะให้สาขาความเชี่ยวชาญดังกล่าวอยู่ในพื้นที่สงขลา ก็สามารถดำเนินการได้ แต่ต้องมีการวางแผนเป็นอย่างดี และมหาวิทยาลัยฯ ควรปรับรูปแบบภาพสาขาความเชี่ยวชาญตามอัตลักษณ์เชิงพื้นที่ดังกล่าว โดยปรับแก้ไขพื้นที่ที่อยู่บนสาขาความเชี่ยวชาญทั้งนี้ในหัวข้อสาขาความเชี่ยวชาญของทุกพื้นที่จะขึ้นต้นด้วยคำว่า อุตสาหกรรมทั้งหมด ซึ่งจะไม่เห็นถึงความชำนาญ การมุ่งเน้นความเชี่ยวชาญ ได้ชัดเจน

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบรายงานการปรับปรุงแผนพัฒนาความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ดังเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ

๔.๓ รายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ความเป็นมา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้แจ้งจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไปยังหน่วยงานแล้วนั้น และเพื่อเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจที่นอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามที่หน่วยงานได้รับจัดสรร มหาวิทยาลัยฯ จึงมีนโยบายให้หน่วยงานจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแนวทางดังนี้

๑. เป็นกิจกรรม/โครงการ/รายการ ที่สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจที่จำเป็นเร่งด่วน
๒. กรณีรายการครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ต้องเป็นรายการที่บรรจุไว้ในแผนความต้องการ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น

๓. งบประมาณ กิจกรรม/โครงการ/รายการ ที่บรรจุในแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสมรวมแล้วต้องไม่เกิน ๕๐% ของเงินรายได้สะสม ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ของหน่วยงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ประจำปีไตรมาส ๑) เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ แล้วนั้น มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดทราบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบรายงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินรายได้สะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเชิงนโยบาย

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาทั่วทั้ง

๖.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะศิลปศาสตร์

ความเป็นมา

ตามที่ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตร
คหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้
จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุก
หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสาขา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตร
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการประจำคณะ และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะศิลปศาสตร์ มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และ
อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) จากเดิม นางสาวศิริวัลย์ พฤตวิสัย เปลี่ยนเป็น นายนรินทร์ภพ ช่วยการ เนื่องจาก นางสาวศิริวัลย์ พฤตวิสัย
เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการ
พิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และผ่านการพิจารณาจากคณอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน
วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๓ - ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร
หลักสูตรคหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ
การอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรคหกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๖.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ความเป็นมา

ตามที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้จัดทำขึ้นตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา ซึ่งกำหนดให้ทุกหลักสูตรมีการดำเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิสภา หรือสาขาวิชา และให้การดำเนินงานของหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดสู่เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ และผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความประสงค์ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังนี้

๑. เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร จากเดิม นางสาวเอกญา แววกักดี เปลี่ยนเป็น นายอลาวิทย์ สะธานี เนื่องจาก นางสาวเอกญา แววกักดี ถูกให้ออกจากราชการ

๒. เปลี่ยนแปลงตำแหน่งทางวิชาการ ราย นางสาวภัททิรา กลิ่นเลขา จากเดิม ตำแหน่งอาจารย์ เปลี่ยนเป็น ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์

การขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตรดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๓ - ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๗.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะวิศวกรรมศาสตร์

ความเป็นมา

ตามที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่ม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และคำนึงถึงความสอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รวมถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ รวมทั้งข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ซึ่งคาดว่าจะผลที่ได้จะทำให้การเรียนการสอนเกิดการพัฒนาและมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตบัณฑิตมีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีคุณธรรม จริยธรรม อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อประเทศในเชิงบวกต่อการผลิต การพัฒนา และสามารถต่อยอด ถ่ายโอน แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างศาสตร์แขนงต่างๆ สู่เป้าหมาย “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ

บัดนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๒ - ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องนุ่งห่มและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการ การอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ในหลักสูตรดังกล่าว ความต้องการของอุตสาหกรรมมีเยอะมาก นักศึกษาส่วนใหญ่ที่จบออกมาแล้วจะมีงานรองรับแน่นอน แต่การรับนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตร จะมีน้อยมาก ฉะนั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมีแนวทางที่จะให้มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรนี้มากขึ้น เพิ่มช่องทางการสื่อสาร เข้าไปสู่ทุกคน ทุกระดับ เพื่อเชิญชวนให้นักศึกษาเข้ามาเรียนมากขึ้น

๒. ในหลักสูตรควรจะมีรายวิชาหรือกิจกรรม ในเรื่องของสิ่งแวดล้อม หรือผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม

๓. ในอนาคต หากหลักสูตรสามารถรับนักศึกษาต่างประเทศได้ จะเป็นการดีมาก

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องงุ่นง่ามและสิ่งทอ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๗.๒ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) คณะสัตวแพทยศาสตร์

ความเป็นมา

ตามที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตร สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) โดยได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ และเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และกระทรวง อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งได้ปรับโครงสร้างหลักสูตร เนื้อหาสาระรายวิชาให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนแปลงของสังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และนวัตกรรม และความก้าวหน้าด้านวิชาชีพการสัตวแพทย์ รวมทั้ง นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพที่เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งอยู่ภายใต้เศรษฐกิจ สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy, BCG-Economy) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุลเกิดความมั่นคงและยั่งยืน แผนวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม (๒๕๖๓-๒๕๖๕) แผนการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๖๐-๒๕๗๙) และกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ “พลิกโฉม ประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” รวมทั้งนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริมการสร้าง นวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ระดับชุมชน ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มความเข้มแข็งในชุมชน ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภา วิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ

บัดนี้ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๓ - ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ดังนี้

๑. ให้ปรับแก้ในเล่ม มคอ.2 คำอธิบายรายวิชา ในหน้า ๑๒๕ วิชา 12-115-310 สุขศาสตร์อาหาร 1 โดยปรับแก้ให้มีความสอดคล้องกันระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

- คำว่า “การผลิต” ภาษาอังกฤษควรจะใช้คำว่า “production”
- คำว่า “การถนอมอาหาร” ภาษาอังกฤษควรจะใช้คำว่า “food preservation”
- คำว่า “การวิเคราะห์สารตกค้างในอาหาร” ภาษาอังกฤษควรจะใช้คำว่า “analysis of residues in food” หรือหากจะให้ความชัดเจนยิ่งขึ้น จะใช้คำว่า “analysis of contaminant residues in food” หรือ “analysis of dangerous residues in food” โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรทบทวนว่าจะใช้คำใด

๒. หลักสูตรดังกล่าว ควรจะมีความร่วมมือกันระหว่างบุคลากรใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) เนื่องจากจะมีบางรายวิชาที่มีความคาบเกี่ยวกัน เช่น วิชาผลิตภัณฑ์สัตว์และการแปรรูปวิชาการผลิตโปรตีนทางเลือกจากสัตว์ ซึ่งควรจะใช้บุคลากรจากคณะอุตสาหกรรมเกษตร หรือ คณะเกษตรศาสตร์ มาสอน โดยอาจจะเป็นนโยบายจากมหาวิทยาลัยฯ ลงไปกำกับดูแล เพื่อให้ระหว่างคณะ เกิดความร่วมมือกันมากขึ้น

๓. มหาวิทยาลัยฯ ควรจะพิจารณาค่าธรรมเนียมการศึกษา นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา ๒๕๖๗-๒๕๗๑: ๘๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี นั้น มีการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยฯ ในภูมิภาค ที่เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรเดียวกับมหาวิทยาลัยฯ แล้วหรือไม่ ซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งของมหาวิทยาลัยฯ ในอนาคต

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม โดยมอบมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยฯ ให้เรียบร้อยอีกครั้ง ก่อนส่งไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๗.๓ พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)
คณะเทคโนโลยีการจัดการ

ความเป็นมา

ตามที่ คณะเทคโนโลยีการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ซึ่งปรับปรุงจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2560) โดยได้ปรับปรุงให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๘ และตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๒ (มคอ.๑) ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพครอบคลุมอย่างน้อย ๕ ด้าน คือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำคณะ ผ่านคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร และผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งที่ประชุมมีมติให้คณะเทคโนโลยีการจัดการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ

บัดนี้ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ตามข้อเสนอแนะของสภาวิชาการฯ เรียบร้อยแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้านวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๓ - ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๕) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุง หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๔ พิจารณานุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ราย

ความเป็นมา

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้รวบรวม รายนามผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ราย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ผ่าน การพิจารณาจากสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ด้าน วิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓๓ - ๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรนำเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณานุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณานุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติให้ปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ราย โดยวันที่สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคือวันที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๕ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
เพื่อการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ.

ความเป็นมา

ตามที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย มหาวิทยาลัยฯ ได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แล้วนั้น และเพื่อให้การบริหารงบประมาณในการดำเนินการมีความสอดคล้องกับข้อบังคับดังกล่าว รวมทั้งมาตรฐานการบัญชีและนโยบายการบัญชีภาครัฐ มหาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยกองทุนสหกิจศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๗

ในการนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้ดำเนินการจัดทำร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพื่อการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. โดยได้ผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ ในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการด้านกฎหมาย ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพื่อการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ.

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๒) และ (๑๒) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า (๒)“วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัย และอาจมอบให้ส่วนราชการใดในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศสำหรับส่วนราชการนั้นเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้” (๑๒) “วางระเบียบและออกข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย และการจัดหารายได้ของมหาวิทยาลัย”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบร่างระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารงบประมาณเพื่อการดำเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน พ.ศ. ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๖ พิจารณารายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

ความเป็นมา

ตามที่ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยได้จัดให้มีเครื่องมือในการกำกับ ติดตามและ ประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อเสริมสร้างให้มหาวิทยาลัยฯ มีความ เข้มแข็งและสามารถกำกับดูแลกิจการของมหาวิทยาลัยฯ ได้ตามกฎหมายและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล นั้น

คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบร่างรายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๑๐.๙ ซึ่งกำหนดให้ “รายงาน ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยภายในหกสิบวันนับแต่วัน สิ้นปีงบประมาณ เว้นแต่กรณีจำเป็นเร่งด่วนให้รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยทันที”

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณารายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๔) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย” และหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับข้อ ๑๐.๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

การอภิปรายและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะว่า ในรายงานการดำเนินงาน คณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) หน้า ๕ ปัญหาเรื่องอัตรากำลังผู้ตรวจสอบภายในที่มีจำกัด ซึ่งยังเป็นอุปสรรคต่อการ พัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ นั้น มหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาและดำเนินการในเรื่องนี้ด้วย

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบรายงานการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔) ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๗ พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ประจำปีไตรมาส ๑) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง และเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน ๑๐๕ รายการ

ความเป็นมา

ตามที่ คณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้มีมติเห็นชอบรายการขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ประจำปีไตรมาส ๑) จำนวน ๑๐๕ รายการ งบประมาณ ๑๐๐,๔๔๕,๖๗๘.๙๒ บาท (หนึ่งร้อยสี่แสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	แหล่งงบประมาณเงินรายได้สะสม
๑. กองกลาง		๔ รายการ		๔๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมส่วนกลางสงขลา		๔ รายการ		๔๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐		
๑.	๑) โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	๑ รายการ	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- กองกลาง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อดำเนินการปรับปรุงต่อเติมอาคารฯ ขยายพื้นที่ สำหรับงานบริการนักศึกษาที่มาติดต่อสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนให้เพียงพอต่อผู้มาติดต่อ	เงินรายได้สะสมส่วนกลางสงขลา
๒.	๒) เครื่องฟอกอากาศ	๑๐ เครื่อง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- กองกลาง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม มีความจำเป็นต้องขอซื้อครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสมดุลสภาพอากาศของสำนักงานจากเดิมสำนักงานต่างๆ มีลักษณะปิดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกและปลอดภัย	เงินรายได้สะสมส่วนกลางสงขลา
๓.	๓) โครงการปรับปรุงระบบน้ำและระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล	๑ งาน	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- กองกลาง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อปรับปรุงระบบน้ำภายในมหาวิทยาลัย และระบบไฟฟ้า สนามไฟฟ้าใหญ่ เพื่อให้บริการนักศึกษา บุคลากรและบุคลากรภายนอก	
๔.	๔) โต๊ะโรงอาหารกลาง	๑ ชุด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- กองกลาง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสมเพื่อซื้อครุภัณฑ์ใหม่ เพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพโรงอาหารปรับปรุงใหม่และให้เพียงพอในการใช้งานภายในโรงอาหารกลาง	

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย(บาท)	รวมเป็นเงิน(บาท)	เหตุผลความจำเป็น	แหล่งงบประมาณเงินรายได้สะสม
๒. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		๑	รายการ	๒,๒๔๗,๐๐๐.๐๐		
ขออนุมัติใช้เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย		๑	รายการ	๒,๒๔๗,๐๐๐.๐๐		
๕.	๑) ข้อสอบมาตรฐานทางไอทีสำหรับนักศึกษาแบบออนไลน์	๖,๐๐๐ ชุด	๓๗๔.๕๐	๒,๒๔๗,๐๐๐.๐๐	- สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัย เพื่อจัดซื้อข้อสอบให้กับนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ และนักศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ บางส่วน	เงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัย
๓. คณะศิลปศาสตร์		๖	รายการ	๙๙๐,๐๐๐.๐๐		
๖.	๑) ครุภัณฑ์ห้อง Working space	๑ ชุด	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	- คณะศิลปศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เป็นศูนย์การเรียนรู้ และ Working space room ใช้สำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองของนักศึกษา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ	เงินรายได้สะสมคณะศิลปศาสตร์
๗.	๒) เครื่องเขี่ยเนื้อแข็ง	๑ เครื่อง	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	- คณะศิลปศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาคปฏิบัติ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา	
๘.	๓) เครื่องวัดความเป็นกรดต่างแบบพกพา	๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	- คณะศิลปศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาคปฏิบัติ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา	
๙.	๔) เครื่องอัดแท่งวัสดุชีวมวล	๑ เครื่อง	๕๖,๐๐๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	- คณะศิลปศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาคปฏิบัติ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา	
๑๐.	๕) เครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์แบบพกพา	๑ เครื่อง	๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	- คณะศิลปศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาคปฏิบัติ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา	
๑๑.	๖) เครื่องวิเคราะห์น้ำเสีย พร้อมชุดทดสอบ	๑ เครื่อง	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- คณะศิลปศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดหาครุภัณฑ์เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะภาคปฏิบัติ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา	
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์		๓	รายการ	๒,๘๙๕,๒๐๐.๐๐		
๑๒.	๑) ชุดโสตทัศนอุปกรณ์ประจำห้องเรียน คณะวิศวกรรมศาสตร์	๑ ชุด	๑,๘๙๕,๒๐๐.๐๐	๑,๘๙๕,๒๐๐.๐๐	- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดหาครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอนความพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากร	เงินรายได้สะสมคณะวิศวกรรมศาสตร์
๑๓.	๒) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	๑ รายการ	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาของคณะฯ	
๑๔.	๓) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : การบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย	๑ รายการ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการดำเนินงานในส่วนการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ	

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	แหล่งงบประมาณเงินรายได้
๕. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี		๖ รายการ		๔,๗๖๑,๑๒๗.๐๐		
๑๕.	๑) โครงการปรับปรุงห้องสตูดิโอ ชั้น ๒	๑ งาน	๑,๖๐๑,๑๒๗.๐๐	๑,๖๐๑,๑๒๗.๐๐	- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม ปรับปรุงห้องสตูดิโอชั้น ๒ เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานจัดการเรียนการสอน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พร้อมทั้งรองรับการใช้งานหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย	เงินรายได้ สะสม คณะ ครุศาสตร์ฯ
๑๖.	๒) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน : ค่าซ่อมครุภัณฑ์ชุดทดลองการควบคุมกระบวนการผลิตในงานปีโตรเลียม	๑ รายการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของคณะฯ	
๑๗.	๓) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	๑ รายการ	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาของคณะฯ	
๑๘.	๔) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : การบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย	๑ รายการ	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการดำเนินงานในส่วนการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ	
๑๙.	๕) โครงการสนับสนุนและพัฒนา นักศึกษาให้มีผลงานกิจกรรม นักศึกษาที่เป็นเลิศ	๑ โครงการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อดำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนโครงการสนับสนุน และพัฒนานักศึกษาให้มีผลงานกิจกรรมนักศึกษาที่เป็นเลิศของคณะฯ	
๒๐.	๖) คณะครุศาสตร์ฯ ส่งคืนเงินยืมเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ	๑ รายการ	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ ขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้คณะครุศาสตร์ฯ ส่งคืนเงินยืมงบประมาณเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท	
๖. คณะบริหารธุรกิจ		๕ รายการ		๑๕,๗๕๒,๑๐๐.๐๐		
๒๑.	๑) ครุภัณฑ์ห้องเรียน คณะบริหารธุรกิจ พร้อมติดตั้ง	๓๗ ชุด	๑๐๓,๓๐๐.๐๐	๓,๘๒๒,๑๐๐.๐๐	- คณะบริหารธุรกิจ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดหาครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มทดแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน ของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่นักศึกษา	เงินรายได้ สะสม คณะ บริหารธุรกิจ
๒๒.	๒) โปรแกรม SAP Business One พร้อมติดตั้ง Server	๑ ชุด	๖,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	- คณะบริหารธุรกิจ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อโปรแกรมฯ ใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาทักษะของนักศึกษา ให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่นักศึกษา	
๒๓.	๓) ชุดคอมพิวเตอร์ในงานกราฟิกและมัลติมีเดีย	๖๑ ชุด	๕๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	- คณะบริหารธุรกิจ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดครุภัณฑ์ใช้ในการเรียนการสอน พัฒนาทักษะของนักศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี มีประสิทธิภาพเกิด ประโยชน์แก่นักศึกษา	
๒๔.	๔) ครุภัณฑ์ปรับปรุงระบบเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจ	๑ ชุด	๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	- คณะบริหารธุรกิจ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดหาครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่ใช้งานไม่ได้เต็มประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนของคณะฯ ให้มีความพร้อม มีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและบุคลากร	
๒๕.	๕) ค่าจ้างออกแบบโครงการปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร ๖๓)	๑ งาน	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะบริหารธุรกิจ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อปรับปรุงอาคารเรียนของคณะฯ ที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรม อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งานห้องเรียนของนักศึกษา และบุคลากรในคณะฯ	

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	แหล่งงบประมาณเงินรายได้สะสม
๗. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์		๓ รายการ		๘๒๐,๕๐๐.๐๐		
๒๖.	๑) โครงการซ่อมหลังคาและฝ้าเพดาน อาคาร ๓๑ (ชั้น ๔ และ ๕ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)	๑ งาน	๔๙๒,๗๐๐.๐๐	๔๙๒,๗๐๐.๐๐	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม สำหรับซ่อมแซมระบบไฟฟ้าชำรุดและลัดวงจร ฝ้าเพดาน,ประตู,หน้าต่างพังเสียหายมาก อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในการเข้าใช้งาน ห้องเรียนของนักศึกษาและบุคลากรในคณะฯ	เงินรายได้สะสม คณะสถาปัตยกรรมฯ
๒๗.	๒) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	๑ รายการ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาของคณะฯ	
๒๘.	๓) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : การบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย	๑ รายการ	๗๗,๘๐๐.๐๐	๗๗,๘๐๐.๐๐	- คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการดำเนินงานในส่วนการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ	
๘. วิทยาลัยรัตภูมิ		๕ รายการ		๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐		
๒๙.	๑) ชุดฝึกตู้สวิตช์บอร์ด MDB พร้อมโต๊ะปฏิบัติการไฟฟ้า	๑ ชุด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- วิทยาลัยรัตภูมิ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานของอุปกรณ์จริง สามารถทำงานติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งภายในและภายนอกอาคาร เพื่อให้เกิดทักษะปฏิบัติ	เงินรายได้สะสม วิทยาลัยรัตภูมิ
๓๐.	๒) ครุภัณฑ์โครงงานสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร	๑ ชุด	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๐,๐๐๐.๐๐	- วิทยาลัยรัตภูมิ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด และยังไม่เพียงพอ เพื่อให้การทำงานโครงงานของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถทำงานเสร็จทันตามกำหนด	
๓๑.	๓) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	๑ รายการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	- วิทยาลัยรัตภูมิ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาของวิทยาลัยฯ	
๓๒.	๔) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : การบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย	๑ รายการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	- วิทยาลัยรัตภูมิ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการดำเนินงานในส่วนการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยฯ	
๓๓.	๕) วิทยาลัยรัตภูมิ ส่งคืนเงินยืมเงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยฯ	๑ รายการ	๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๘๐,๐๐๐.๐๐	- การประชุมคณะกรรมการพิจารณาการ ขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ที่ประชุมมีมติเห็นควร ให้วิทยาลัยรัตภูมิ ส่งคืนเงินยืมงบประมาณเงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๑,๔๘๐,๐๐๐ บาท	
๙. สำนักงานวิทยาเขตตรัง		๘ รายการ		๙๑๘,๐๐๐.๐๐		
๓๔.	๑) เครื่องตัดหญ้าไหลทางพวงท้ายแทรกเตอร์	๑ ชุด	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตตรัง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเรียบร้อย สวยงาม อยู่เสมอ	เงินรายได้สะสม สำนักงานวิทยาเขตตรัง
๓๕.	๒) เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด ๔,๕๐๐ ANSI Lumens	๒ เครื่อง	๕๓,๐๐๐.๐๐	๑๐๖,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตตรัง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ ทดแทนของเดิมที่ชำรุด มารองรับการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้มารับบริการ	
๓๖.	๓) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๒ เครื่อง	๙,๕๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตตรัง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ที่สามารถช่วยลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อตกแต่งภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเรียบร้อย สวยงาม อยู่เสมอ	

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	แหล่งงบประมาณเงินรายได้สะสม
๙. (ต่อ) สำนักงานวิทยาเขตตรัง						
๓๗.	๔) เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล	๑ ชุด	๒๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตตรัง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่ชำรุด สภาพไม่พร้อมสำหรับใช้งาน ซึ่งจะทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	เงินรายได้สะสม สำนักงาน วิทยาเขตตรัง
๓๘.	๕) เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	๓ เครื่อง	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตตรัง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมที่ชำรุด สภาพไม่พร้อมสำหรับใช้งาน ซึ่งเป็นการรองรับการทำงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพ	
๓๙.	๖) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	๑ ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตตรัง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใช้ในการบำรุงดูแลรักษารถให้มีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้ เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเดิม มีอายุการใช้งานมานาน เกิดการชำรุด ไม่คุ้มค่าแก่การซ่อมแซม	
๔๐.	๗) เครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ	๑ ชุด	๘๐,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตตรัง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในสถานการณ์ฉุกเฉิน หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น กับ นักศึกษา และ บุคลากร เพื่อ ประโยชน์ และ ป้องกันการสูญเสียที่อาจคาดไม่ถึง และเพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตของผู้ป่วยฉุกเฉิน	
๔๑.	๘) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑ รายการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตตรัง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของสำนักงานฯ	
๑๐. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง		๔ รายการ		๑,๐๑๒,๐๐๐.๐๐		
งานจัดการศึกษา		๓ รายการ		๕๑๒,๐๐๐.๐๐		
๔๒.	๑) เครื่องปรับอากาศ	๑ เครื่อง	๔๒,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสมจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาของคณะฯ	เงินรายได้สะสม งานจัดการศึกษา คณะวิทยา การประมง
๔๓.	๒) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	๑ รายการ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาของคณะฯ	
๔๔.	๓) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : การบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย	๑ รายการ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการดำเนินงานในส่วนการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของคณะฯ	
งานฟาร์ม		๑ รายการ		๕๐๐,๐๐๐.๐๐		
๔๕.	๑) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน สำหรับเลี้ยงสัตว์น้ำและการแปรรูปผลิตภัณฑ์	๑ รายการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานฟาร์มของคณะฯ	เงินรายได้สะสม งานฟาร์ม คณะวิทยา การประมง

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	แหล่งงบประมาณเงินรายได้สะสม
๑๑. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว		๓ รายการ		๔๙๕,๐๗๘.๙๒		
งานจัดการศึกษา		๒ รายการ		๒๐๐,๐๐๐.๐๐		
๔๖.	๑) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	๑ รายการ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	- วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาของวิทยาลัยฯ	เงินรายได้สะสมงานจัดการศึกษา ว.การโรงแรมและการท่องเที่ยว
๔๗.	๒) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : การบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย	๑ รายการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	- วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการดำเนินงานในส่วนการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยฯ	
งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา		๑ รายการ		๒๙๕,๐๗๘.๙๒		
๔๘.	๑) ปรับปรุงบ้านพักสุระบาล ๑ และ ๒	๑ งาน	๒๙๕,๐๗๘.๙๒	๒๙๕,๐๗๘.๙๒	- วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อปรับปรุงบ้านพัก เพราะเสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน และมีบางส่วนไม่สามารถเปิดใช้งานได้ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการ	เงินรายได้สะสมงานฝึกทักษะวิชาชีพ นศ. ว.การโรงแรมและการท่องเที่ยว
๑๒. สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช		๒๐ รายการ		๗,๗๗๓,๑๖๐.๐๐		
พื้นที่ทุ่งใหญ่		๕ รายการ		๒,๑๖๘,๒๐๐.๐๐		
งานจัดการศึกษา		๓ รายการ		๑,๙๓๕,๐๐๐.๐๐		
๔๙.	๑) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี	๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดหาครุภัณฑ์ ใช้ผลิตเอกสารทางการศึกษาให้แก่ นักศึกษา เพิ่มความคมชัด มีคุณภาพสวยงาม เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา	เงินรายได้สะสมงานจัดการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตนครศรีฯ (ทุ่งใหญ่)
๕๐.	๒) รื้อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และทางเข้า-ออก ประตู	๑ งาน	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อก่อสร้างรื้อมหาวิทยาลัยฯ ซึ่งมีสภาพชำรุดเสียหาย ให้มีสภาพพร้อมในการใช้งาน คุ่มค่า และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากร	
๕๑.	๓) ที่จอดรถอาคารสำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	๑ งาน	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อก่อสร้างที่จอดรถบริเวณอาคารสำนักงานฯ ในการให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากร บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อ ให้มีความเพียงพอ เป็นระเบียบเรียบร้อย	
งานหอพัก		๒ รายการ		๒๓๓,๒๐๐.๐๐		
๕๒.	๑) ชุดตัดหญ้าพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์ชนิดใบมีดหมุนเหวี่ยง ๒ ใบมีด ขนาดหน้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑.๒ เมตร	๑ ชุด	๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทดแทนของเดิมสภาพชำรุดเสียหาย ให้มีสภาพพร้อมในการใช้งาน คุ่มค่า และเกิดประโยชน์	เงินรายได้สะสมงานหอพัก สำนักงานวิทยาเขตนครศรีฯ (ทุ่งใหญ่)
๕๓.	๒) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑ รายการ	๑๘๕,๒๐๐.๐๐	๑๘๕,๒๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ทุ่งใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของงานหอพักของสำนักงานฯ	

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	แหล่งงบประมาณ เงินรายได้สะสม
พื้นที่ใสใหญ่		๑๕ รายการ		๕,๖๐๔,๙๖๐.๐๐		
งานจัดการศึกษา		๑๔ รายการ		๕,๓๙๗,๗๖๐.๐๐		
๕๔.	๑) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ตัดใบหญ้า อำเภอกุดรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑ เครื่อง	๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแผนกให้ดำเนินงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้สัญจรไปมา	เงินรายได้สะสม งานจัดการศึกษา สำนักงาน วิทยาเขตนครศรี (ใสใหญ่)
๕๕.	๒) เครื่องเลื่อยไม้ ขนาดไม่ น้อยกว่า ๕๐ ซีซี ตัดใบหญ้า อำเภอกุดรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๒ ชุด	๓๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแผนกให้ดำเนินงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้สัญจรไปมา	
๕๖.	๓) เครื่องตัดสับย่อยวัสดุ เกษตร ตัดใบหญ้า อำเภอกุดรัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	๑ ชุด	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแผนกให้ดำเนินงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้สัญจรไปมา	
๕๗.	๔) เครื่องผสมปุ๋ยแวนอน ตัดใบหญ้า อำเภอกุดรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑ ชุด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของแผนกให้ดำเนินงานด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการและผู้สัญจรไปมา	
๕๘.	๕) ชุดเครื่องมือช่าง ตัดใบหญ้า อำเภอกุดรัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	๑ ชุด	๒๑๙,๗๐๐.๐๐	๒๑๙,๗๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการทำการซ่อมแซม	
๕๙.	๖) เครื่องสำรองไฟฟ้า คอมพิวเตอร์แม่ข่าย ตัดใบหญ้า อำเภอกุดรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑ เครื่อง	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดหาครุภัณฑ์ เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ รวมทั้งป้องกันการเสียหายของข้อมูลนักศึกษา หากเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างทันท่วงที	
๖๐.	๗) ระบบภาพและเสียงห้อง ประชุม ๓๓๑ ตัดใบหญ้า อำเภอกุดรัง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑ ระบบ	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากร	
๖๑.	๘) เครื่องคอมพิวเตอร์ แบบพกพา ตัดใบหญ้า อำเภอกุดรัง จังหวัด นครศรีธรรมราช	๒๐ เครื่อง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อการทำงานของบุคลากร	

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	แหล่งงบประมาณ เงินรายได้สะสม
(ต่อ) พื้นที่ใสใหญ่						
๖๒.	๙) ระบบป้องกันไฟกระชอกทางสายไฟฟ้า ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	๑ ระบบ	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	๑๖๒,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดทำครุภัณฑ์ เพื่อป้องกันความเสียหายของอุปกรณ์ หากเกิดเหตุการณ์กระแสไฟฟ้าขัดข้องได้อย่าง ทันที	เงินรายได้สะสม งานจัดการศึกษา สำนักงาน วิทยาเขตนครศรีฯ (ใสใหญ่)
๖๓.	๑๐) คอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิก ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	๓ เครื่อง	๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียน การสอน ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และ เกิดประโยชน์ต่อการทำงานของบุคลากร	
๖๔.	๑๑) กล้องวงจรปิด (เฟส ๒) ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑ ระบบ	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	๑,๗๕๐,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดทำครุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ รักษาความปลอดภัย ป้องกันทรัพย์สินสูญหาย ของนักศึกษาและบุคลากร	
๖๕.	๑๒) ประตูปิดพับเก็บสแตนเลส แบบแมนวล สูง ๑.๒ เมตร ยาว ๗ เมตร ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	๑ ชุด	๑๖๙,๐๖๐.๐๐	๑๖๙,๐๖๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดทำครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงประตูทางเข้า-ออก วิทยาเขต มีความคงทน แข็งแรง และปลอดภัย แก่นักศึกษาและบุคลากร	
๖๖.	๑๓) ปรับปรุงอาคารห้องสมุด วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑ งาน	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดทำครุภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงพื้นที่ห้องสมุด ให้ เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการยกระดับ ห้องสมุดของวิทยาเขต ในการสนับสนุน การจัดการเรียนการสอน การค้นคว้าหาความรู้ ให้มี ประสิทธิภาพ และทันสมัยสอดคล้องกับ ความ ต้องการของผู้ใช้บริการ	
๖๗.	๑๔) หลังคาโรงรถวิทยาเขต นครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	๑ งาน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดทำหลังคาโรงรถวิทยาเขต ให้มีความ คงทน แข็งแรง และปลอดภัยแก่นักศึกษาและ บุคลากร	
งานหอพัก		๑ รายการ		๒๐๗,๒๐๐.๐๐		
๖๘.	๑) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑ รายการ	๒๐๗,๒๐๐.๐๐	๒๐๗,๒๐๐.๐๐	- สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อ บริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของงาน หอพักของสำนักงานฯ	เงินรายได้สะสม งานหอพัก สำนักงาน วิทยาเขตนครศรีฯ (ใสใหญ่)

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	แหล่งงบประมาณ เงินรายได้สะสม
๑๓. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		๑๐ รายการ		๑,๘๖๒,๓๗๕.๐๐		
๖๙.	๑) ครุภัณฑ์ Smart Language Classroom	๑ ชุด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาของคณะฯ	เงินรายได้สะสม คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
๗๐.	๒) เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	๑ ชุด	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในการเรียน การสอนของสาขาวิชาแพทย์แผนไทย ในการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ	
๗๑.	๓) เครื่องชั่งดิจิทัล ๒ ตำแหน่ง	๑ เครื่อง	๒๖,๕๐๐.๐๐	๒๖,๕๐๐.๐๐	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในการเรียน การสอนของสาขาวิชาแพทย์แผนไทย ในการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ	
๗๒.	๔) เตียงขนาดจักรกระดูก	๑ เตียง	๖,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในการเรียน การสอนของสาขาวิชาแพทย์แผนไทย ในการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ	
๗๓.	๕) เบาะนวด	๑๐ เบาะ	๔,๒๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานในการเรียน การสอนของสาขาวิชาแพทย์แผนไทย ในการให้บริการประชาชนผู้มารับบริการ	
๗๔.	๖) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	๑ เครื่อง	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยความสะดวกสบาย เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา ทั้งในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เสริมหลักสูตร ทำให้อาคารมีความสะอาด สบายงาม	
๗๕.	๗) เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ แบบเดินตาม	๑ เครื่อง	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	๑๖๕,๐๐๐.๐๐	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดซื้อครุภัณฑ์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ช่วยความสะดวกสบาย เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา ทั้งในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม เสริมหลักสูตร ทำให้อาคารมีความสะอาด สบายงาม	
๗๖.	๘) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	๕ เครื่อง	๑๕,๐๐๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อ ครุภัณฑ์โทรทัศน์ ที่จะช่วยเสริมสร้าง การเรียนการสอน และเป็นสื่อกลางการถ่ายทอด ความรู้จากอาจารย์ไปยังนักศึกษาได้อย่างเป็น อย่างดี	
๗๗.	๙) เก้าอี้สำนักงาน	๓๐ ตัว	๒,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม จัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อทดแทนของเดิมที่ยังไม่เพียงพอ สนับสนุน การจัดการเรียนการสอน เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ	
๗๘.	๑๐) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑ รายการ	๓๗๗,๓๗๕.๐๐	๓๗๗,๓๗๕.๐๐	- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของคณะฯ	

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	แหล่งงบประมาณ เงินรายได้สะสม	
๑๔. คณะเทคโนโลยีการจัดการ		๕	รายการ	๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐			
๗๙.	๑) ครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอสำหรับผลิตสื่อวีดิทัศน์ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช	๑	ชุด	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะเทคโนโลยีจัดการ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ รองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการธุรกิจดิจิทัล และการประชาสัมพันธ์คณะฯ หรือการถ่ายทอดสด	เงินรายได้สะสม คณะเทคโนโลยี การจัดการ
๘๐.	๒) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทางการบัญชี ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	ห้อง	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๘๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะเทคโนโลยีจัดการ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ รองรับการจัดการเรียนการสอนเฉพาะทางการใช้งานโปรแกรมทางการบัญชี	
๘๑.	๓) ครุภัณฑ์สำนักงาน คณะเทคโนโลยีการจัดการ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	ชุด	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะเทคโนโลยีจัดการ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อรองรับการจัดการปฏิบัติงานสำนักงานออนไลน์ สอดรับกับสถานการณ์ในปัจจุบัน	
๘๒.	๔) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์งานกราฟิกขั้นสูง ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	ห้อง	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะเทคโนโลยีจัดการ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ รองรับการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	
๘๓.	๕) ครุภัณฑ์ระบบเครือข่าย ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	ชุด	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะเทคโนโลยีจัดการ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ รองรับการจัดจ่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ต ภายในห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ป้องกันฟ้าผ่า ป้องกันไฟกระชอกของสัญญาณไฟฟ้า	
๑๕. คณะเกษตรศาสตร์ (ไลใหญ่)		๓	รายการ	๖๕๐,๐๐๐.๐๐			
๘๔.	๑) ชุดผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อการเกษตร สำหรับศูนย์เรียนรู้สำหรับนักศึกษา ๕ kw ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑	ชุด	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะเกษตรศาสตร์ (ไลใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อพัฒนาศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ในรูปแบบของอัจฉริยะ โดยมีแนวทางการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของเกษตรกร ชุมชน และผู้ที่สนใจในการเรื่องการทำเกษตรทฤษฎีใหม่	เงินรายได้สะสม คณะเกษตรศาสตร์ (ไลใหญ่)
๘๕.	๒) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	๑	รายการ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- คณะเกษตรศาสตร์ (ไลใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาของคณะฯ	
๘๖.	๓) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : กองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้	๑	รายการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะเกษตรศาสตร์ (ไลใหญ่) มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการกองทุนฝึกทักษะนักศึกษาที่ก่อให้เกิดรายได้ของคณะฯ	

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	แหล่งงบประมาณ เงินรายได้สะสม
๑๖. คณะสัตวแพทยศาสตร์		๙ รายการ		๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐		
๘๗.	๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ	๖ ชุด	๔๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ on-site และ online เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น	เงินรายได้สะสม คณะสัตวแพทยศาสตร์
๘๘.	๒) โต๊ะคอมพิวเตอร์	๔ ชุด	๓,๐๐๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ on-site และ online เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น	
๘๙.	๓) สมาร์ท ทีวี	๑๒ เครื่อง	๙,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ on-site และ online เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น	
๙๐.	๔) โปรเจคเตอร์	๒ เครื่อง	๓๗,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐	- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ on-site และ online เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น	
๙๑.	๕) ชุดเครื่องเสียง	๒ ชุด	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๐๐๐.๐๐	- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ on-site และ online เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น	
๙๒.	๖) ปริ้นเตอร์สี	๒ เครื่อง	๘,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ on-site และ online เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น	
๙๓.	๗) ชุดโต๊ะประชุม พร้อมเก้าอี้	๕ ชุด	๑๖,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อพัฒนาระบบนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนทั้งในรูปแบบ on-site และ online เพื่อยกระดับการเรียนการสอนของคณะฯ ให้มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากยิ่งขึ้น	
๙๔.	๘) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : การบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย	๑ รายการ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะสัตวแพทยศาสตร์ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการดำเนินงานในส่วน การส่งเสริมและพัฒนา งานวิจัยของคณะฯ	
๙๕.	๙) คณะสัตวแพทยศาสตร์ ส่งคืนเงินยืมเงินรายได้สะสม มหาวิทยาลัยฯ	๑ รายการ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	- จากการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ มีมติเห็นควร ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ ส่งคืนเงินยืมงบประมาณเงินรายได้สะสมมหาวิทยาลัยฯ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท	

ลำดับ	หน่วยงาน/รายการ	จำนวน	ราคาต่อหน่วย (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	เหตุผลความจำเป็น	แหล่งงบประมาณ เงินรายได้สะสม	
๑๗. คณะอุตสาหกรรมเกษตร		๒	รายการ		๒๑๘,๐๐๐.๐๐		
๑๖.	๑) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑	รายการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	- คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของคณะฯ	เงินรายได้สะสม คณะอุตสาหกรรม เกษตร
๑๗.	๒) โครงการการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานฝีมือแรงงานด้านการประกอบอาหารไทย	๑	โครงการ	๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	- คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม ดำเนินโครงการฯ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักศึกษา ได้ฝึกทักษะภาคปฏิบัติ เพิ่มพูนความรู้ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตได้	
๑๘. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ		๘	รายการ		๑,๒๘๑,๑๓๘.๐๐		
๑๘.	๑) ชุดผลิตสื่อการสอนและการประชาสัมพันธ์ระบบดิจิทัล	๑	ระบบ	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอนและกาประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์แก่นักศึกษานุเคราะห์ทั้งภายในและภายนอกต่อไป	เงินรายได้สะสม วิทยาลัยเทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการจัดการ
๑๙.	๒) เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	๕	เครื่อง	๙,๖๐๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสภาพแวดล้อมให้เกิดความเป็นระเบียบ สวยงาม และช่วยสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร	
๑๐๐.	๓) เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	๓	เครื่อง	๑๗,๖๐๐.๐๐	๕๒,๘๐๐.๐๐	- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสภาพแวดล้อมให้เกิดความเป็นระเบียบ สวยงาม และช่วยสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร	
๑๐๑.	๔) เลื่อยยนต์ตัดไม้	๑	เครื่อง	๑๙,๒๐๐.๐๐	๑๙,๒๐๐.๐๐	- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลสภาพแวดล้อมให้เกิดความเป็นระเบียบ สวยงาม และช่วยสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ส่งผลต่อความเชื่อมั่นและเกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร	
๑๐๒.	๕) ปรับปรุงประตูรั้วทางเข้า-ออก ประตู ๒	๑	งาน	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อปรับปรุงประตูรั้วทางเข้า-ออก ประตู ๒ ป้องกันการเกิดทรัพย์สินสูญหาย ให้มีความแข็งแรง มั่นคง	
๑๐๓.	๖) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	๑	รายการ	๒๙๑,๑๓๘.๐๐	๒๙๑,๑๓๘.๐๐	- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานของวิทยาลัยฯ	
๑๐๔.	๗) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน	๑	รายการ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการงานสหกิจศึกษาของวิทยาลัยฯ	
๑๐๕.	๘) ค่าใช้จ่ายสนับสนุน : การบริหารงบประมาณเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย	๑	รายการ	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	- วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ มีความจำเป็นต้องใช้เงินรายได้สะสม เพื่อบริหารจัดการดำเนินงานในส่วนการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของวิทยาลัยฯ	
รวมทั้งสิ้น		๑๐๕	รายการ		๑๐๐,๔๔๕,๖๗๘.๙๒		

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และของหน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๔๔๕,๖๗๘.๙๒ บาท (หนึ่งร้อยล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง และเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน ๑๐๕ รายการ

ทั้งนี้ งบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยฯ และของหน่วยงาน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ หลังหักอนุมัติขอใช้ในครั้งนี มีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ ดังรายละเอียดดังนี้

ในครั้งนี มีงบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ ดังรายละเอียดดังนี้

หน่วยงาน	เงินรายได้สะสม ณ ๓๑ ต.ค. ๖๔ หักเงินลงทุน	จำนวนรายการที่ขออนุมัติใช้ครั้งนี	งบประมาณเงินรายได้สะสมที่ขออนุมัติครั้งนี	งบประมาณเงินรายได้สะสมคงเหลือ
๑. สำนักงานอธิการบดี	๔๐,๓๓๙,๐๑๖.๔๔	๑ รายการ	๒,๒๔๗,๐๐๐.๐๐	๓๘,๐๙๒,๐๑๖.๔๔
๒. โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเกษตรศรีวิชัย	๔,๖๒๑,๙๙๙.๑๓	-	-	๔,๖๒๑,๙๙๙.๑๓
๓. ส่วนกลางสงขลา	๑๓๕,๙๐๗,๔๔๓.๔๐	๔ รายการ	๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๗,๙๐๗,๔๔๓.๔๐
๔. คณะวิศวกรรมศาสตร์	๒๒,๘๔๗,๒๒๙.๑๙	๓ รายการ	๒,๘๙๕,๒๐๐.๐๐	๒๐,๙๕๒,๐๒๙.๑๙
๕. คณะบริหารธุรกิจ	๑๐๙,๗๒๑,๒๗๓.๑๒	๕ รายการ	๑๕,๗๕๒,๐๐๐.๐๐	๙๓,๙๖๙,๒๗๓.๑๒
๖. คณะศิลปศาสตร์	๔๒,๓๑๔,๗๗๗.๘๒	๖ รายการ	๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๑,๓๒๔,๗๗๗.๘๒
๗. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	๑๑,๒๐๘,๖๙๐.๖๔	๖ รายการ	๔,๗๖๑,๑๒๗.๐๐	๖,๔๔๗,๕๖๓.๖๔
๘. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	๒๕,๔๕๓,๓๗๙.๗๒	๓ รายการ	๘๒๐,๕๐๐.๐๐	๒๔,๖๓๒,๘๗๙.๗๒
๙. วิทยาลัยรัตภูมิ	๔,๕๐๙,๓๕๐.๒๖	๕ รายการ	๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒,๒๓๙,๓๕๐.๒๖
- งานจัดการศึกษา	๓,๗๒๗,๙๙๓.๒๖	๕ รายการ	๒,๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๑,๔๕๗,๙๙๓.๒๖
- งานฟาร์ม	๗๘๑,๓๕๗.๐๐	-	-	๗๘๑,๓๕๗.๐๐
๑๐. คณะเทคโนโลยีการจัดการ	๑๘,๖๒๓,๔๑๐.๒๘	๕ รายการ	๖,๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๒,๓๒๓,๔๑๐.๒๘
๑๑. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๙,๙๗๔,๙๔๔.๘๐	๑๐ รายการ	๑,๘๖๒,๓๗๕.๐๐	๑๘,๑๑๒,๕๖๙.๘๐
- งานจัดการศึกษา (พื้นที่ทุ่งใหญ่)	๔,๖๖๙,๔๘๗.๑๐	-	-	๔,๖๖๙,๔๘๗.๑๐
- งานจัดการศึกษา (พื้นที่เสใหญ่)	๑๔,๐๘๖,๓๓๘.๕๗	๑๐ รายการ	๑,๘๖๒,๓๗๕.๐๐	๑๒,๒๒๓,๙๖๓.๕๗
- งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา (พื้นที่เสใหญ่)	๑,๒๑๙,๑๑๙.๑๓	-	-	๑,๒๑๙,๑๑๙.๑๓
๑๒. คณะเกษตรศาสตร์	๑๖,๖๖๐,๗๕๕.๖๑	๓ รายการ	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๐๑๐,๗๕๕.๖๑
- งานจัดการศึกษา (พื้นที่ทุ่งใหญ่)	๓,๖๑๗,๑๖๔.๘๕	-	-	๓,๖๑๗,๑๖๔.๘๕
- งานฟาร์ม (พื้นที่ทุ่งใหญ่)	๕,๖๓๗,๕๘๘.๔๐	-	-	๕,๖๓๗,๕๘๘.๔๐
- งานจัดการศึกษา (พื้นที่เสใหญ่)	๕,๙๒๑,๖๓๓.๖๙	๓ รายการ	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๕,๒๗๑,๖๓๓.๖๙
- งานฟาร์ม (พื้นที่เสใหญ่)	๑,๔๘๔,๓๗๑.๖๗	-	-	๑,๔๘๔,๓๗๑.๖๗

หน่วยงาน	เงินรายได้สะสม ณ ๓๑ ต.ค. ๖๔ หักเงินลงทุน	จำนวนรายการ ที่ขออนุมัติใช้ครั้งนี้	งบประมาณ เงินรายได้สะสม ที่ขออนุมัติครั้งนี้	งบประมาณ เงินรายได้สะสม คงเหลือ
๑๓. คณะอุตสาหกรรมเกษตร	๒,๘๕๐,๓๙๐.๖๐	๒ รายการ	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๒,๖๓๒,๓๙๐.๖๐
- งานจัดการศึกษา	๑,๙๔๓,๓๙๗.๑๔	๒ รายการ	๒๑๘,๐๐๐.๐๐	๑,๗๒๕,๓๙๗.๑๔
- งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา	๙๐๖,๙๙๓.๔๖	-	-	๙๐๖,๙๙๓.๔๖
๑๔. คณะสัตวแพทยศาสตร์	๔,๖๕๖,๖๑๑.๗๔	๙ รายการ	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๕๖,๖๑๑.๗๔
- งานจัดการศึกษา	๒,๓๒๘,๖๖๕.๖๙	๙ รายการ	๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๒๘,๖๖๕.๖๙
- งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา	๒,๓๒๗,๙๔๖.๐๕	-	-	๒,๓๒๗,๙๔๖.๐๕
๑๕. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ	๑๑,๒๕๙,๗๗๒.๒๒	๘ รายการ	๑,๒๘๑,๑๓๘.๐๐	๙,๙๗๘,๖๓๔.๒๒
- งานจัดการศึกษา	๑๐,๙๗๘,๙๔๐.๔๕	๘ รายการ	๑,๒๘๑,๑๓๘.๐๐	๙,๖๙๗,๘๐๒.๔๕
- งานหอพัก	๒๘๐,๘๐๓.๗๗	-	-	๒๘๐,๘๐๓.๗๗
๑๖. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง	๑๐,๔๙๔,๕๙๒.๒๗	๔ รายการ	๑,๐๑๒,๐๐๐.๐๐	๙,๔๘๒,๕๙๒.๒๗
- งานจัดการศึกษา	๙,๑๗๕,๖๖๐.๕๑	๓ รายการ	๕๑๒,๐๐๐.๐๐	๘,๖๖๓,๖๖๐.๕๑
- งานฟาร์ม	๑,๓๑๘,๙๓๑.๗๖	๑ รายการ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๑๘,๙๓๑.๗๖
๑๗. วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว	๙,๗๒๕,๗๕๔.๔๓	๓ รายการ	๔๙๕,๐๗๘.๙๒	๙,๒๓๐,๖๗๕.๕๑
- งานจัดการศึกษา	๘,๔๗๑,๐๓๔.๘๖	๒ รายการ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๘,๒๗๑,๐๓๔.๘๖
- งานฝึกทักษะวิชาชีพนักศึกษา	๑,๒๕๔,๗๑๙.๕๗	๑ รายการ	๒๙๕,๐๗๘.๙๒	๙๕๙,๖๔๐.๖๕
๑๘. คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	๑๓,๐๐๑,๖๔๒.๓๖	-	-	๑๓,๐๐๑,๖๔๒.๓๖
๑๙. สำนักงานวิทยาเขตตรัง	๒๐,๓๖๑,๙๑๓.๓๘	๘ รายการ	๙๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๙,๔๔๓,๙๑๓.๓๘
- งานจัดการศึกษา	๑๖,๓๗๔,๘๓๔.๒๕	๘ รายการ	๙๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๕,๔๕๖,๘๓๔.๒๕
- งานหอพัก	๓,๙๘๗,๐๗๙.๑๓	-	-	๓,๙๘๗,๐๗๙.๑๓
๒๐. สำนักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช	๒๕,๑๒๔,๖๘๓.๘๓	๒๐ รายการ	๗,๗๗๓,๑๖๐.๐๐	๑๗,๓๕๑,๕๒๓.๘๓
- งานจัดการศึกษา (พื้นที่ทุ่งใหญ่)	๕,๙๙๑,๗๖๘.๙๘	๓ รายการ	๑,๙๓๕,๐๐๐.๐๐	๔,๐๕๖,๗๖๘.๙๘
- งานหอพัก (พื้นที่ทุ่งใหญ่)	๑,๔๕๑,๘๑๕.๖๖	๒ รายการ	๒๓๓,๒๐๐.๐๐	๑,๒๑๘,๖๑๕.๖๖
- งานจัดการศึกษา (พื้นที่ไสใหญ่)	๑๕,๔๑๓,๗๖๑.๐๖	๑๔ รายการ	๕,๓๙๗,๗๖๐.๐๐	๑๐,๐๑๖,๐๐๑.๐๖
- งานหอพัก (พื้นที่ไสใหญ่)	๒,๒๖๗,๓๓๘.๑๓	๑ รายการ	๒๐๗,๒๐๐.๐๐	๒,๐๖๐,๑๓๘.๑๓
๒๑. สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๗,๔๖๒,๔๔๓.๕๒	-	-	๗,๔๖๒,๔๔๓.๕๒
๒๒. สถาบันวิจัยและพัฒนา	๓๑๘,๖๘๘.๕๙	-	-	๓๑๘,๖๘๘.๕๙
รวมทั้งสิ้น	๕๕๗,๔๓๘,๗๖๒.๓๕	๑๐๕ รายการ	๑๐๐,๔๔๕,๖๗๘.๙๒	๔๕๖,๙๙๓,๐๘๓.๔๓

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย” ประกอบกับข้อ ๒๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการบริหารการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งบัญญัติว่า “การขอใช้เงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานให้เสนอขออนุมัติ จากสภามหาวิทยาลัยเป็นคราวๆ ไป

ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นและจำเป็นเร่งด่วนต้องจ่ายเงินและมีได้ตั้งงบประมาณเพื่อการนั้นไว้ให้อธิการขออนุมัติเงินรายได้สะสมแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อนุมัติงบประมาณเงินรายได้สะสมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และของหน่วยงาน งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๐,๔๔๕,๖๗๘.๙๒ บาท (หนึ่งร้อยล้านสี่แสนสี่หมื่นห้าพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดบาทเก้าสิบสองสตางค์) เพื่อดำเนินการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ ดำเนินการรายการสิ่งก่อสร้าง และเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนการจัดการศึกษา จำนวน ๑๐๕ รายการ ดังเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับ ให้ถูกต้องตามระเบียบและค่านึงถึง การประหยัดและมีประสิทธิภาพ และรับรองมติที่ประชุม

๗.๘ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ความเป็นมา

ตามที่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๖-๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๔๓/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินการเพื่อพิจารณาให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่งคน ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยการลงคะแนนลับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

การดำเนินการ

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่ประชุมฯ มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ชันแก้ว เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผลการดำเนินการ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ได้พิจารณากลับกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน ๑ คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ชันแก้ว

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ชันแก้ว โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบันว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ๒๙ คน จึงมีผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๒๙ คน จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้

สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	๒๙	คะแนน
ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	-	คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน	-	คะแนน

จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ชันแก้ว ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติกร ชันแก้ว ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และรับรองมติที่ประชุม

๗.๙ พิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

ความเป็นมา

ตามที่ คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จะพ้นจากการดำรงตำแหน่งตามวาระ ในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ และสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในคราวประชุมครั้งที่ ๒๐๖-๑๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ตามความในข้อ ๖ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ ๔๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ นั้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้ดำเนินการเพื่อพิจารณาให้ได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ จำนวนหนึ่งคน ตามความในข้อ ๙ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เพื่อโปรดพิจารณาเลือกและแต่งตั้งบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยการลงคะแนนลับ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗(๑๐) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งบัญญัติว่า “แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการวิทยาลัย หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองศาสตราจารย์พิเศษ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ และกรรมการสภาวิชาการ”

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณา

การดำเนินการ

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จากรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหาฯ เสนอ โดยวิธีการลงคะแนนลับ ซึ่งผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี จะต้องได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด ตามความในข้อ ๑๐ แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. ๒๕๕๖

โดยที่ประชุมฯ มอบหมายให้อธิการบดี ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี้แจงคุณสมบัติเพิ่มเติมของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

ผลการดำเนินการ

คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้พิจารณากลับกรองผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี และเสนอชื่อต่อสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา จำนวน ๑ คน ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์

สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ โดยการลงคะแนนลับ โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้สัตยาบันว่ากรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ที่เป็นกรรมการสรรหาฯ มีสิทธิลงคะแนนเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี โดยกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จำนวน ๒๙ คน เข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ๒๙ คน จึงมีผู้มีสิทธิลงคะแนน จำนวน ๒๙ คน จากการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนลับ ผ่าน Polls ใน Zoom Meeting ผลคะแนนปรากฏ ดังนี้

สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	๒๙	คะแนน
ไม่สมควรให้ดำรงตำแหน่ง	-	คะแนน
ไม่ประสงค์ลงคะแนน	-	คะแนน

จากผลการลงคะแนนลับ พิจารณาเลือกผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ราย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ทั้งหมด จึงเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์ ให้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เป็นต้นไป และรับรองมติที่ประชุม

๗.๑๐ พิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเป็นมา

ด้วยฝ่ายเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดทำกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้กำหนดประชุมในวันพฤหัสบดี สัปดาห์สุดท้ายของเดือน ดังกำหนดการต่อไปนี้

ครั้งที่	วันที่	เดือน	พ.ศ.	สถานที่ประชุม
๒๐๘-๑/๒๕๖๕	๒๗	มกราคม	๒๕๖๕	มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์
๒๐๙-๒/๒๕๖๕	๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๕	มทร.ศรีวิชัย ใสใหญ่ /ระบบการประชุมออนไลน์
๒๑๐-๓/๒๕๖๕	๓๑	มีนาคม	๒๕๖๕	มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์
๒๑๑-๔/๒๕๖๕	๒๘	เมษายน	๒๕๖๕	มทร.ศรีวิชัย ตรัง /ระบบการประชุมออนไลน์
๒๑๒-๕/๒๕๖๕	๒๖	พฤษภาคม	๒๕๖๕	มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์
๒๑๓-๖/๒๕๖๕	๓๐	มิถุนายน	๒๕๖๕	มทร.ศรีวิชัย ขนอม /ระบบการประชุมออนไลน์
๒๑๔-๗/๒๕๖๕	๒๗	กรกฎาคม	๒๕๖๕	มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์
๒๑๕-๘/๒๕๖๕	๒๕	สิงหาคม	๒๕๖๕	มทร.ศรีวิชัย รัตภูมิ /ระบบการประชุมออนไลน์
๒๑๖-๙/๒๕๖๕	๒๙	กันยายน	๒๕๖๕	มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์
๒๑๗-๑๐/๒๕๖๕	๒๗	ตุลาคม	๒๕๖๕	มทร.ศรีวิชัย ทุ่งใหญ่ /ระบบการประชุมออนไลน์
๒๑๘-๑๑/๒๕๖๕	๒๔	พฤศจิกายน	๒๕๖๕	มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์
๒๑๙-๑๒/๒๕๖๕	๒๒	ธันวาคม	๒๕๖๕	มทร.ศรีวิชัย สงขลา /ระบบการประชุมออนไลน์

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

ในการนี้ จึงเห็นสมควรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบกำหนดการประชุมดังกล่าวข้างต้น

จึงเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ แจ้ง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้แจ้งที่ประชุมฯ เพิ่มเติมว่า กำหนดการประชุมในเดือนกรกฎาคม กำหนดการประชุมเป็นวันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เนื่องจากวันพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓ ได้กำหนดไว้ในวันที่ ๒๕-๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จึงเห็นควรจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ หลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เหมือนดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เห็นชอบกำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังเสนอ และรับรองมติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๘ เรื่องอื่นๆ

๘. การประสานความร่วมมือกับสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา และการขอ
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

นายอัครัง เจริญกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แจ้งให้ที่ประชุม ฯ ทราบว่า ในระหว่างการประชุม ตนได้ติดต่อประสานไปยังนายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๖ กรมประชาสัมพันธ์ จังหวัดสงขลา โดยเห็นว่ามหาวิทยาลัยฯ มีผลงานและกิจกรรมมากมาย ที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับ ฉะนั้นการประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รับรู้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งตนได้ประสานไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว หากมหาวิทยาลัยฯ มีผลงาน กิจกรรม ที่ต้องการจะประชาสัมพันธ์ สามารถดำเนินการประสานงานส่งไปได้

ทั้งนี้ ยังกล่าวถึงเรื่องการหางบประมาณจากภายนอก ซึ่งจากการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (क्रम.สัญจร) ณ จังหวัดกระบี่ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา วิทยาเขตตรัง นั้น ได้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นงบกลางของกระทรวงมหาดไทย มามากพอสมควร ซึ่งอาจจะยังไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ ฉะนั้นเพื่อให้โครงการนี้ต่อเนื่อง ในการของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยฯ สามารถที่จะขอเพิ่มเติมได้ โดยมหาวิทยาลัยฯ ควรมีการเตรียมแผน โครงการไว้ให้พร้อม สำหรับการเสนอของบประมาณ หากยังไม่พอเพียงพอ ยังสามารถของบประมาณกลุ่มจังหวัดได้อีกส่วนหนึ่ง และอาจจะเขียนโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาสนับสนุนด้วย ซึ่งตนจะได้ประสานไปยังปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจะได้ดำเนินโครงการร่วมกัน

มติสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.



(นางสาวนิภาวรรณ นิมดวง)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้บันทึกการประชุม



(นางดรุณี ลีสิน)
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเทพ ชุกลีน)
รองอธิการบดี
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒